

ธรรมนูญสุขภาพ

อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒



ธรรมนูญสุขภาพ

อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒



คำปรารภ

ตามเจตจำนงของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้กำหนดหลักการมีส่วนร่วม การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ใช้ข้อมูลวิชาการและการจัดการความรู้ เป็นฐานสำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติโดยประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง การจัดทำธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่นก็อยู่ภายใต้หลักการดำเนินการดังกล่าว โดยมีความมุ่งหมายที่จะให้ประชาชนในอำเภอสูงเม่นมีสุขภาพที่ดี เป็นอำเภอแห่งสุขภาพะ รวมถึงให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมในอำเภอสูงเม่น ใช้ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่นเป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของอำเภอสูงเม่นดังต่อไปนี้

ข้อที่ ๑ ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อที่ ๒ การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่น ให้มีผลบังคับใช้ภายใน ๓๐ วันหลังจากคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่นมีมติเห็นชอบ

นียบัติพ์

ข้อที่ ๓ ในธรรมนูญนี้

สุขภาพ หมายความว่า ภาวะของประชาชนชาวอำเภอสูงเม่น ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกัน เป็นองค์รวมอย่างสมดุล

สถานบริการของรัฐ หมายความว่า ถึง หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในอำเภอสูงเม่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสูงเม่น สถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยราชการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

หน่วยงานนอกพื้นที่ หมายความว่า ถึงหน่วยราชการอื่นที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่อำเภอสูงเม่นและเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายหรือดำเนินกิจกรรมในอำเภอสูงเม่น

องค์กร กลุ่มชุมชน หมายความว่า ถึง องค์กร หรือกลุ่มของประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีการจัดตั้งจากหน่วยงานรัฐ หรือ ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง หรือก่อตั้งกันเองภายในพื้นที่ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสาธารณะ

คุณธรรม หมายความว่า คุณความดีที่วิญญูชนพึงมีสำนึกในจิตใจตน ในเรื่องความจริง ความดี และใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต

จริยธรรม หมายความว่า แนวทางแห่งความประพฤติที่ยึดหลักคุณธรรม

เศรษฐกิจพอเพียง หมายความว่า แนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจทุกระดับให้มีจิตสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้าน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

การมีส่วนร่วม หมายความว่า การที่ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกิจกรรม ร่วมรับผิดชอบ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

จิตสำนึกสาธารณะ หมายถึง จิตใจที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

วัฒนธรรม หมายถึง ความถึง วิถีแห่งความดีงามที่ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา บนพื้นฐานแห่งการรับรู้ร่วมกันในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติในอำเภอสูงเม่น

ประเพณี หมายถึง ความถึง กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ดำเนินอยู่อย่างสม่ำเสมอ

การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ความว่า การกระทำที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ปัจเจกบุคคล มีสุขภาพะทางกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม สนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล การจัดสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม

การป้องกันโรค หมายถึง ความว่า การกระทำใด ๆ หรืองดเว้นการกระทำใดอันมีความมุ่งหมายให้บุคคลไม่เจ็บป่วย ไม่กลับป่วยซ้ำ หรือไม่มีการแพร่ระบาดของโรค แบ่งเป็น ๓ ระยะคือ การป้องกันก่อนการเกิดโรค กระบวนการระงับยับยั้งระหว่างการเกิดโรค การฟื้นฟูสภาพหลังเจ็บป่วยมิให้ป่วยซ้ำ

การควบคุมโรค หมายถึง ความว่า การกระทำใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายจำกัดการเกิดโรคมิให้มีการแพร่ระบาดรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการควบคุมโรคเมื่อมีการระบาดของโรค ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ อันตรายจากสารเคมีต่าง ๆ สารปนเปื้อนในอาหาร

การควบคุมและป้องกันปัจจัยคุกคามสุขภาพ หมายความว่า การจัดการกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งมลภาวะทางเสียง กลิ่น สภาพแวดล้อม ความสงบสุขของการดำเนินชีวิตประจำวัน การจัดการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ รวมทั้งสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

พาหะนำโรค หมายถึง ตัวการที่นำโรคมาสู่คน

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมายถึง ภัยอันเกิดจากเหตุทางธรรมชาติทั้งปวง รวมถึงเหตุจากภัยธรรมชาติอันส่งผลให้เกิดการระบาดของโรค

การบริการสาธารณสุข หมายถึง การบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ ในทุกกลุ่มวัยรวมถึงผู้ด้อยโอกาส ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การจัดการกับปัจจัยคุกคามสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพความเจ็บป่วย การให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรค

มาตรฐานระบบส่งต่อ หมายถึง การให้บริการส่งต่อผู้ป่วย หรือผู้รับบริการเพื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่มีขีดความสามารถในการรักษาที่สูงกว่าอย่างเท่าเทียมเสมอภาค โดยบุคลากรด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์คุณภาพ

ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ประชาชนในอำเภอสูงเม่นที่ขาดโอกาสทั้งด้านสังคม การศึกษา อาชีพ สภาพความพิการและสุขภาพ

ภาคีเครือข่าย หมายถึง หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน ที่มีเจตจำนงร่วมดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

สุขภาพของประชาชนอำเภอสูงเม่น

จิตอาสา หมายถึง ผู้ที่มีจิตใจอันเสียสละพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังรางวัลหรือสิ่งตอบแทนอื่นใด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ที่สั่งสมกันมาทั้งที่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษรโดยสืบทอดต่อ ๆ กันมาในชุมชน

เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ หมายถึง การทำการเกษตรโดยมีความเข้าใจในการใช้สารเคมีต่าง ๆ ทางกรเกษตรและมีจิตสำนึกที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการบริโภค

การจัดการความรู้ หมายถึง ความถึง กระบวนการใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์คงอยู่และพร้อมที่จะถ่ายทอดแก่ผู้อื่นที่ต้องการ

การเข้าถึงข้อมูล หมายถึง ช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ต้องการได้ตามความประสงค์

นำเข้าข้อมูล หมายถึง กระบวนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในครั้งต่อไป

การคืนข้อมูล หมายถึง การส่งมอบข้อมูลผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์ การแปรผล ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

สมัชชาสุขภาพ หมายถึง การจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรึกษา พูดคุย เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพและสุขภาวะ

มาตรการทางสังคม หมายถึง ข้อตกลงทางสังคมที่รับทราบเป็นวงกว้างในชุมชน อันเกิดจากความตกลงของชุมชน มีความมุ่งหมายให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น

ละเมิด หมายถึง การใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงของชุมชน ที่กระทำลงโดยเจตนาหรือโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือชุมชนส่วนรวม

วิถุชุมชนเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานีวิถุชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนอำเภอสูงเม่น มีวัตถุประสงค์ดำเนินการเพื่อสุขภาพสุขภาวะ โดยไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ข้อที่ ๔ ธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับกับประชาชน หน่วยงานองค์กรชุมชน ภาคเอกชน ในอำเภอสูงเม่น รวมถึง บุคคล หน่วยงานองค์กรชุมชนอื่น ๆ ที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น

หมวดที่ ๑

ปรัชญาแนวคิดของระบบสุขภาพชาวอำเภอสูงเม่น

ข้อที่ ๕ ชาวอำเภอสูงเม่น ร่วมสร้างสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อมุ่งสู่อำเภอแห่งสุขภาวะ จากความเข้าใจ ความสามัคคี ด้วยวิถีประชาธิปไตย จรรโลงเอกลักษณ์ มรดกทางวัฒนธรรม รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดที่ ๒

การจัดระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ต่อสุขภาพ: ชาวอำเภอสูงเม่น

ข้อที่ ๖ จัดสถานบริการของรัฐให้มีมาตรฐานการบริการ และเอื้อต่อสุขภาพ

ข้อที่ ๗ ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายที่เหมาะสม ตามวัย และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ

ข้อที่ ๘ ระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีมาตรฐาน ประชาชนเข้าถึง บริการได้ทุกกลุ่มตามความประสงค์

ข้อที่ ๙ ให้กองทุนสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอสูงเม่น ใช้ธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้เป็นแผนแม่บทในการดำเนินงาน

หมวดที่ ๓

การควบคุมป้องกันปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

ข้อที่ ๑๐ การจัดการ ขยะ สิ่งปฏิกูล การเผาเศษไม้วัชพืช ทางการเกษตร อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามกฎหมายและเกณฑ์ ที่กำหนดร่วมกัน

ข้อที่ ๑๑ เสียง การใช้เครื่องเสียง ความเร็วรถให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามกฎหมายและเกณฑ์ที่กำหนดร่วมกัน

ข้อที่ ๑๒ จัดให้มีการป้องกันภัยจากการประกอบอาชีพ

ข้อที่ ๑๓ การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอสูงเม่น (นิยามศัพท์)

ข้อที่ ๑๔ การควบคุมป้องกันสิ่งเสพติดทุกประเภทและภัยทางสังคม ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ข้อที่ ๑๕ การควบคุมพาหนะนำโรคในชุมชน สนับสนุนให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการควบคุมพาหนะนำโรค

หมวดที่ ๔

การติดตามประเมินผลและควบคุมคุณภาพด้านสุขภาพ

ข้อที่ ๑๖ สนับสนุนให้มีการบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ ๑๗ สถานบริการสาธารณสุขต้องจัดบริการให้มีมาตรฐาน ให้บริการอย่างเท่าเทียมเสมอภาค

ข้อที่ ๑๘ สนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผล และการทำวิจัยชุมชนด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ ๑๙ มีระบบการคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนที่เหมาะสม และชุมชนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

หมวดที่ ๕

การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข

ข้อที่ ๒๐ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งทุนในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยคัดเลือกจากประชาชนในพื้นที่

ข้อที่ ๒๑ สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้แก่อาสาสมัครด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ ๒๒ สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสร้างสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการออกกำลังกาย

ข้อที่ ๒๓ สนับสนุนให้ชุมชนมีการดำเนินงานครอบครัวอบอุ่น บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกตำบลของอำเภอสูงเม่น

หมวดที่ ๖

การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค

ข้อที่ ๒๔ จัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ระดับตำบลและอำเภอ ภายในปี ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยภาคประชาชนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

ข้อที่ ๒๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอสูงเม่นควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามสมควร

หมวดที่ ๗

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และบริการข้อมูลสาธารณสุข

ข้อที่ ๒๖ จัดให้มีวิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ

ข้อที่ ๒๗ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในอำเภอสูงเม่น ต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง ทุกช่องทางสื่อสารตามศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุข

ข้อที่ ๒๘ จัดให้มีสมัชชาสุขภาพระดับตำบล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณของ

แต่ละพื้นที่

ข้อที่ ๒๙ จัดให้มีสมัชชาสุขภาพระดับอำเภอ อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง

หมวดที่ ๘

เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก

ข้อที่ ๓๐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก

ข้อที่ ๓๑ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสนับสนุนและ
ส่งเสริมความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงสนับสนุน
การทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ

ข้อที่ ๓๒ สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับในอำเภอสูงเม่น
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
อย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ ๙

การระดมทรัพยากรและสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินงานด้านสุขภาพ

ข้อที่ ๓๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ รวมถึงการสร้างแกนนำสุขภาพ ให้แก่ชุมชน

ข้อที่ ๓๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย

ข้อที่ ๓๕ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอสูงเม่นสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย การควบคุมป้องกันโรค การสร้างแกนนำสุขภาพ ให้แก่ชุมชน

หมวดที่ ๑๐

สำนักธรรมนูญสุขภาพ

ข้อที่ ๓๖ ให้สำนักธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่น ซึ่งเป็นองค์กรชุมชน กำกับดูแลและขับเคลื่อนให้เป็นไปตามธรรมนูญ

สุขภาพ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้งองค์กรโดยมีนายอำเภอ
สูงเม่นเป็นประธาน

ข้อที่ ๓๗ การบริหารจัดการสำนักธรรมนุญสุขภาพอำเภอ
สูงเม่น ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสำนักธรรมนุญสุขภาพ

หมวดที่ ๑๑

บทเฉพาะกาล

ข้อที่ ๓๘ การยื่นขอแก้ไขต้องประกอบด้วยคณะกรรมการ
สุขภาพระดับตำบลหรือระดับอำเภอรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด

ข้อที่ ๓๙ การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้
ให้ดำเนินการเสมือนการจัดทำ หรือผ่านสมัชชาสุขภาพอำเภอ
สูงเม่น การเสนอต้องดำเนินการโดยยึดหลักเหตุผล ความจำเป็น
และประโยชน์ที่จะบังเกิดแก่ประชาชน การดำเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมดังกล่าวต้องผ่านการปรึกษาจากคณะกรรมการธรรมนูญ
สุขภาพอำเภอสูงเม่น และต้องแจ้งวาระดังกล่าวแก่สาธารณชน
ทราบก่อนการจัดทำสมัชชาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มติการแก้ไข
เพิ่มเติม ต้องมีผู้เห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพ
อำเภอสูงเม่น

คณะกรรมการสุขภาพอำเภอสูงเม่น

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งในคณะกรรมการ
๑.	นายสานิต เขมวัฒน์นา	นายอำเภอสูงเม่น	ประธานกรรมการ
๒.	นพ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น	รองประธานกรรมการ
๓.	นายเหรียญน เขียนโพธิ์	สาธารณสุขอำเภอสูงเม่น	รองประธานกรรมการ
๔.	นายสันติ บุญตา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๕.	นายชาติตรี บุญมาก	ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง	กรรมการ
๖.	นายอุดมเดช คณะบุรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิอำเภอสูงเม่น	กรรมการ
๗.	นายประพจน์ สุขพัทธิ	ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น	กรรมการ
๘.	นางสุดใจ เค้าโคน	นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น	กรรมการ
๙.	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		กรรมการ
๑๐.	ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		กรรมการ
๑๑.	นายวิตติ แสงสุพรรณ	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	กรรมการ
๑๒.	นายเจริญ กาศโอสถ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ	กรรมการ
๑๓.	นายขจร หาญจิตร	ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอสูงเม่น	กรรมการ
๑๔.	นายพิจิตร สมศักดิ์	สื่อมวลชน	กรรมการ
๑๕.	นายสนั่น ถึงสุข	ประธาน อสม.อำเภอสูงเม่น	กรรมการ
๑๖.	นายประทีป ดังก้อง	ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน	กรรมการ
๑๗.	นายชาติชาย กันกา	รองหัวหน้าส่วนการศึกษาเขต ๒	กรรมการ
๑๘.	พระครูอุดมพัฒนานุยุต	รองเจ้าคณะอำเภอสูงเม่น	กรรมการ
๑๙.	นายสรารุช กลไก	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ

และเลขานุการ

คณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่น

ลำดับ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งในคณะกรรมการ
๑. นพ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น	ประธานกรรมการ
๒. นายเหรียญน เทียนโพธิ์	สาธารณสุขอำเภอสูงเม่น	รองประธานกรรมการ
๓. นายศรารุช นันทวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๔. ภก.เด่น ปัญญานันท์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางศรีเพ็ญ โภกนท	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายพรรณี ปัญญาโต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๗. นายสุดใจ เขิญชู	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๘. น.ส.จารุณี วิลาวัลย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙. นายกรแก้ว ศรีใจวงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางสง่า วงค์อะอม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นายศรารุช กลไกร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	และผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการ
๑๒. นายสันติ บุญตา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	และผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการ